

โดย เกร็ทเชน พิกเกิลซีเมอร์ คินนี
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่สกอตแลนด์

ไซโลห์ระบายสีภาพวาดของเธอเสร็จแล้วและวางดินสอสีของเธอลงบนโต๊ะ “นั่นไง!”

“นั่นอะไร?” เลซี่เพื่อนของเธอถาม

“มันเป็นเค้กที่ฉันจะทำสำหรับงานประกวดของโรงเรียน”

ไซโลห์ชูรูปภาพให้เลซี่ดู

“ดูดีมาก!” เลซี่พูด

“ขอบใจนะ!” ไซโลห์ยิ้มกว้าง เค้กของเธอจะออกมาสมบูรณ์แบบ เธอวางแผนทุกอย่างไว้แล้ว เค้กจะมีสี่ชั้น สองชั้นจะเป็นสีน้ำเงิน และอีกสองชั้นจะเป็นสีแดง ซึ่งเป็นสีเดียวกับธงของสหราชอาณาจักร เธอใส่ฟรอสติ้งสีขาวระหว่างชั้นแต่ละชั้น ในที่สุดเธอก็วางลูกก็โสมเมดที่ดีที่สุดของเธอไว้ด้านบน! เธอมั่นใจว่าจะได้ที่หนึ่ง

“เธอจะบออะไร?” ไซโลห์ถาม

“ฉันยังไม่แน่ใจ” เลซี่กล่าว “อาจจะเป็นเค้กเหมือนกัน”

“ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นเค้กที่เธอทำ”

ไซโลห์กล่าว

ทันทีที่กลับบ้าน ไซโลห์ก็พร้อมจะเริ่มอบขนม เธอวางแผนวาดเค้กไว้บนเคาน์เตอร์เพื่อที่เธอจะได้ดูขณะกำลังทำ

เค้กที่ผิดพลาด

ไซโลห์ดวงส่วนผสมทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เธอผสมและเทแป้งลงในถาดเค้ก จากนั้นเธอวางกระทะในเตาอบเพื่ออบเค้กชั้นแรก เมื่อน่าพิการจับเวลาดังขึ้น ไซโลห์ก็นำเค้กออกจากเตาอบ เธอพยายามหยิบเค้กออกจากกระทะ แต่เมื่อเธอกลับด้าน เค้กครึ่งหนึ่งติดอยู่ที่ด้านล่าง!

“ไม่นะ!” ไซโลห์ร้องไห้ เธอเอาเค้กที่พังให้คุณแม่ดู “เค้กของหนูพังแล้ว!”

คุณแม่ตบหลังไซโลห์เบาๆ “ไม่เป็นไรนะ เราแก้ไขได้”



ภาพประกอบโดย มารีซา เคนนี

คุณแม่ช่วยไซโลห์ตัดเค้กที่เหลือออกมา พวกเขาค่อยๆ ดันชิ้นส่วนที่กระจายเข้าด้วยกัน

“นี่ไง” คุณแม่พูด “ดูแทบไม่ออกเลยว่าพัง”

ไซโลห์รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย เธอยังคงทำให้เค้กที่เหลือดูสมบูรณ์แบบได้ เธอเริ่มทำชั้นต่อไป คราวนี้ ไซโลห์รอให้เค้กเย็นก่อนที่จะนำออกจากกระทะ ไม่พังแล้ว!



ไซโลห์ต้องการให้เค้กของเธอดูสมบูรณ์แบบ

เมื่อทำเค้กทุกชั้นเสร็จแล้ว ไซโลห์นำมาวางซ้อนกัน เธอใส่ฟรอสติ้งระหว่างเค้กแต่ละชั้น จากนั้นเธอก็ค่อยๆ วางลูกก็โสมเมดลงบนเค้ก เสร็จเรียบร้อย!

แต่ไซโลห์ขมวดคิ้ว เค้กดูไม่เหมือนภาพวาดของเธอเลย ฟรอสติ้งหยาบคาย ชั้นของเค้กก็เบี้ยว และเค้กทั้งก้อนเอนไปข้างหนึ่ง มันเลอะเทอะไปหมดเลย! ไซโลห์เริ่มร้องไห้

“เป็นอะไรหรือเปล่าลูก?” คุณแม่ถาม

“หนูอยากให้เค้กดูสมบูรณ์แบบ! ตอนนี้ผิดพลาดไปหมดแล้ว!” ไซโลห์เซ็ดน้ำตาจากใบหน้าของเธอ

คุณแม่กอดไซโลห์ “แม่คิดว่าเค้กของคุณสวยนะ และแม่ทำได้แล้วว่าจะต้องอร่อยมาก!”

ไซโลห์ส่ายหน้า “หนูควรโยนเค้กทิ้งไป ตอนนี้หนูคงได้ที่โหล!”

“ถ้าแม่สาวค้อนอนอนจะพอช่วยได้ไหมจ๊ะ?” คุณแม่ถาม ไซโลห์พยักหน้า

“พระบิดาบนสวรรค์” คุณแม่กล่าว “ข้าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับไซโลห์และการทำงานหนักทั้งหมดของเธอในการทำเค้กก้อนนี้ โปรดทรงช่วยให้เธอมีความสุขกับสิ่งที่เธอทำได้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน”

ไซโลห์รู้สึกสงบมากขึ้น เธอมองเค้กอีกครั้ง อาจจะดูไม่เหมือนภาพวาดของเธอ แต่ก็ยังดูโอเค และเธอสนุกที่ได้ทำเค้กวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียน ไซโลห์มองไปรอบๆ คุณนมหที่เด็กคนอื่นๆ ทำ เธอไม่คิดว่าเธอจะได้รับรางวัล เค้กก้อนอื่นๆ ดูวิเศษมาก

แต่เมื่อประกาศชื่อผู้ชนะ ไซโลห์ได้อันดับสอง! และเลซี่ได้ที่หนึ่ง!

เลซี่วิ่งไปหาไซโลห์และกอดเธอ “เราทั้งคู่ชนะ!”

ไซโลห์ยิ้ม แม้ว่าเธอจะไม่ชนะ แต่เธอดีใจที่ได้พยายามแล้ว ●